



การรวมกลุ่มกันทำการผลิต แปรรูปและจำหน่ายผลผลิตนับเป็นวิธีการที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการทำงานร่วมกันจะส่งผลดีทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิต การพัฒนาคุณภาพตลอดจนแหล่งจำหน่ายและราคาจำหน่าย

กลุ่มเกษตรกรบ้านกู่กู ต.ระฆา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีในการร่วมกลุ่มทำการผลิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยจากการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกรทำให้มีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอนภายใต้ราคาที่เป็นธรรม ทำให้สมาชิกมีรายได้ที่แน่นอน

นายจรัส ภูมิภูถาวร ประธานกลุ่มฯ กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรบ้านกู่กูจัดตั้งขึ้นและดำเนินงานในรูปแบบของสหกรณ์ คือ มีการระดมทุนสำหรับบริหารจัดการจากสมาชิก มีการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพื่อจำหน่าย และมีการปันผลสู่สมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งในพื้นที่ตำบลเดียวกันและต่างตำบล ทั้งสิ้น 50 ครัวเรือน โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.ภูเก็ต และได้รับการสนับสนุนทางการเงินสำหรับประกอบอาชีพจาก ธ.ก.ส.

ทั้งนี้ ที่ทำการของกลุ่มฯ นั้นมีพื้นที่ทั้งสิ้น 23 ไร่ ใช้เป็นที่ประชุม แหล่งรวบรวมผลผลิต ตลอดจนเป็นแปลงสาธิตซึ่งมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายได้จริง โดย



นายจรัส ภูมิภูถาวร

รวมกันเราอยู่... คาตากันจนแห่บ้านกู่กู

แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนทำกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วยพื้นที่ปลูกไม้ดอก 5 ไร่ จุดชมวิวซึ่งอาจจะมีร้านกาแฟในขนาด 5 ไร่ แหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืช เช่น ดอกหน้าวัวเปลวเทียนซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองของ จ.ภูเก็ต 5 ไร่ และแปลงสาธิตกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 7 ไร่ ซึ่งใน 50 ครัวเรือน โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นส่วนนี้ที่มีทั้งโรงเพาะเห็ด เต้าเผาถ่านอิวาเตะ ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.ภูเก็ต และได้รับการสนับสนุนทางการเงินสำหรับประกอบอาชีพจาก ธ.ก.ส.



ต่อมาจากกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจึงได้รับการยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และเกษตรกรทั่วไป หลังจากสมาชิกได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ แล้ว ก็จะทำการผลิตในพื้นที่ของ

ตนเอง และนำมารวมกันจำหน่ายผ่านที่ทำการของกลุ่ม จากนั้นจะส่งแหล่งรับซื้อในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ผักไฮโดรโปนิกส์จะส่งให้ร้านซูเปอร์ซีฟ บางครั้งจะมีพ่อค้ามารับซื้อในพื้นที่ อย่างไรก็ตามผลผลิตแต่ละชนิดจะมีเจ้าหน้าที่ของกลุ่มรับผิดชอบดูแลจัดการเพื่อ



ความสะอาดและรวดเร็ว

จุดเด่นของศูนย์ฯ คือ เป็นสวน
กลางเมืองที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ มีการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและไม่เหลือ
ทิ้งไว้เป็นมลภาวะ อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้
สร้างงาน สานอาชีพ ให้แก่เกษตรกรที่รักและ
ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยอาชีพ
ของบรรพบุรุษ

ผู้สนใจเยี่ยมชมการดำเนินงานสามารถ
ติดต่อได้ 9/9 ม.3 ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทร. 076 - 240 436